



triển các chương trình đào tạo nhân tài, các mô hình đào tạo hiện đại theo hướng thúc đẩy liên thông và gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN. Hoạt động tổ chức quản lý đào tạo liên kết quốc tế, trao đổi sinh viên, công nhận tín chỉ tại ĐHQGHN đạt bước phát triển tích cực. Năm 2023, ĐHQGHN đã phê duyệt nhiệm vụ triển khai “Chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất tại Hòa Lạc” từ năm học 2023-2024; đồng thời tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên tại Hòa Lạc thông qua việc nâng cao công tác tuyên truyền và phản ánh ý kiến

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024: ĐHQGHN PHÁT HUY TRÍ TUỆ, TINH THẦN ĐOÀN KẾT TIẾP TỤC NÂNG TẦM VỊ THẾ

NGÀY 19/01/2024, TẠI HÒA LẠC, ĐHQGHN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024 NHẪM ĐÁNH GIÁ NHỮNG THÀNH TỰU, KẾT QUẢ, NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÃ ĐỀ RA, ĐỒNG THỜI THẢO LUẬN, TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI.

ĐĂNG KHÔI

Tình bày báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 20230 tầm nhìn 2045, Kế hoạch phát triển ĐHQGHN giai đoạn 2021-2025.

Công tác tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ theo tinh thần Nghị

quyết, Quy chế tổ chức và hoạt động mới về ĐHQG phù hợp với Luật Giáo dục đại học, các Nghị định của Chính phủ về tự chủ đại học tiếp tục được hoàn thiện. Một số đơn vị, tổ chức được thành lập mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn. Năm qua, ĐHQGHN cũng tập trung phát triển đội ngũ giảng viên – nhà khoa học, cán bộ khoa học xuất sắc với quy mô, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN.

Công tác đào tạo ở ĐHQGHN tiếp tục được đổi mới với việc phát

của cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, chú trọng vào cải thiện cơ sở vật chất cho sinh viên năm thứ nhất tại khu giảng đường và Ký túc xá QG-HN04, cũng như sửa chữa các hạng mục tại khu giảng đường HT1, HT2.

Về khoa học và công nghệ, ĐHQGHN chú trọng phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển doanh nghiệp spin-off, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh; tiếp tục thúc đẩy công bố quốc tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án lớn và chuyển giao công nghệ, gắn kết với hoạt động hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa.

Năm vừa qua, ĐHQGHN tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học của ĐHQGHN: OneVNU, MyVNU, VNUPortal. ĐHQGHN đã



ban hành Khung ICT Đại học thông minh tại Hòa Lạc (phiên bản 1.0), Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu trên các nền tảng CNTT của ĐHQGHN và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đại học số năm 2023.

Công tác đầu tư xây dựng Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tập trung hoàn thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cho 6.000 học sinh, sinh viên từ năm học 2023-2024; đồng thời khởi công một số công trình thuộc dự án World Bank.

Về hợp tác phát triển, ĐHQGHN tiếp tục khẳng định vị thế đại học hàng đầu Việt Nam qua việc đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, doanh nghiệp và nhà khoa học hàng đầu thế giới. Cùng với đó, ĐHQGHN đã thành công trong triển khai các dự án hợp tác quốc tế lớn: Dự án VIBE, Dự án PHER...

Hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển đối tác cũng được thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả

hợp tác với các đối tác quốc tế. Đặc biệt, năm 2023, ĐHQGHN đã ban hành Hướng dẫn tạm thời thực hiện quy trình đầu tư dự án theo Phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm tăng cường minh bạch và công khai trong quy trình thực hiện dự án PPP.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu đánh giá: "Năm 2023, đối với ĐHQGHN, là một năm đáng nhớ với nhiều thành tựu đột phá và sự kiện nổi bật. Sau 30 năm phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao, ĐHQGHN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đang nỗ lực không ngừng nghỉ để thích ứng trong bối cảnh mới".

Năm 2024, ĐHQGHN xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Đổi mới tổ chức bộ máy và tự chủ đại học: Triển khai Đề án phát triển Khoa Các khoa học liên ngành giai đoạn 2023-2025 và tầm nhìn 2030. Phát triển Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của ĐHQGHN. Tăng cường chính sách ưu đãi để thu hút và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên; (2) Chuyển đổi số và quản trị đại học tiên tiến: Thúc đẩy ứng dụng công

nghệ số, đổi mới quản trị đại học. Xây dựng môi trường số an toàn và kết nối xuyên suốt khu vực nội thành và Hòa Lạc. Triển khai phương thức quản trị hiệu năng (KPIs) để đánh giá cơ quan, đơn vị, và lãnh đạo; (3) Phát triển đào tạo bền vững: Triển khai chính sách phát triển đào tạo các ngành khoa học cơ bản. Ưu tiên đầu tư vào các chương trình đào tạo tài năng và mũi nhọn, cũng như mở rộng quy mô và đổi mới đào tạo tại Hòa Lạc. Thực hiện Đề án thí điểm đào tạo trực tuyến; (4) Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: Tăng cường năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Xây dựng không gian đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Triển khai các chương trình khoa học và công nghệ gắn với doanh nghiệp và chuyển giao; (5) Đa dạng hóa hợp tác quốc tế: Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế để gia tăng nguồn lực và nâng cao vị thế quốc tế của ĐHQGHN. Thu hút giảng viên và sinh viên quốc tế; (6) Phát triển nguồn lực tài chính: Đa dạng hóa nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, đặc biệt là từ hoạt động xúc tiến đầu tư và các dự án hợp tác công tư. Xây dựng khu đô thị tại Hòa Lạc và triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tại hội nghị, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Nghiêm Xuân Huy trình bày dự thảo Đề án phát triển ĐHQGHN theo





hướng trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng quốc gia và thuộc nhóm 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. Theo đó, Viện trưởng Nghiêm Xuân Huy đã trình bày thực trạng của ĐHQGHN theo các tiêu chí xếp hạng và đối sánh với một số cơ sở giáo dục đại học trong nước và thế giới.

Về xếp hạng thế giới, trong năm 2023, ĐHQGHN tiếp tục duy trì vị trí xếp hạng trong top 1000 các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo tiêu chí xếp hạng mới của QS WUR và được xếp hạng trong top 1201-1500 trong số 1904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng của THE WUR. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp ĐHQGHN có mặt trong top 1000 của bảng xếp hạng QS WUR. ĐHQGHN được đánh giá cao ở tiêu chí Uy tín tuyển dụng và Uy tín học thuật cho thấy sự ảnh hưởng và tác động của ĐHQGHN tới cộng đồng nói chung và cộng đồng học thuật nói riêng.

Về xếp hạng lĩnh vực, ĐHQGHN ngày càng thể hiện vị thế đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực khi liên tiếp gia tăng số lượng lĩnh vực được xếp hạng qua các kỳ xếp hạng: từ 2 lĩnh vực được xếp hạng trong kỳ 2020, đột phá lên 8 lĩnh vực trong kỳ xếp hạng 2024.

Về xếp hạng THE Impact Rankings 2023, ĐHQGHN có sự gia tăng thứ hạng khi lọt top 401-600 thế giới, cùng với các cơ sở giáo dục khác của Việt Nam. Cũng trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN tham gia xếp hạng tại 7 SGDs có 2 SDGs nằm trong top 100 và 4 SDGs lọt top 201-300.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN bày tỏ ấn tượng với những kết quả của ĐHQGHN năm 2023 trên các mặt công tác, đồng thời thể hiện sự tin tưởng vào sự phát triển của ĐHQGHN trong thời gian tới. GS. Vũ Minh Giang nhấn mạnh, bản sắc, thế mạnh của ĐHQGHN là

nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhà khoa học đầu ngành. Vì vậy, ĐHQGHN cần tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, phát triển các chính sách thu hút nhà khoa học, phát triển đội ngũ khoa học kế cận. GS. Vũ Minh Giang cũng đề nghị ĐHQGHN cần lựa chọn một số lĩnh vực thế mạnh để tập trung vun cao, xác định chiến lược phát triển cho những lĩnh vực này.

Chia sẻ về định hướng phát triển khối ngành khoa học sức khỏe, GS. Lê Ngọc Thành cho biết, muốn phát triển bền vững thì phải đa dạng hóa công tác đào tạo. "Thay vì chỉ chú trọng đào tạo tinh hoa thì cần nắm bắt nhu cầu xã hội để gia tăng nguồn lực và góp phần tìm kiếm nhân tài" - GS. Lê Ngọc Thành chia sẻ.

Đóng góp ý kiến xây dựng Đề án phát triển ĐHQGHN đạt mục tiêu vào top 500 thế giới, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Trần Quốc Bình cho rằng có một số vấn đề quan trọng cần làm rõ, đó là: cần có sự đầu tư bài bản, phân bổ hợp lý về nguồn lực; cơ chế quản lý, hệ thống quản lý cần theo hướng dịch vụ để các nhà khoa học được



tự do làm khoa học, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, cứng nhắc.

GS. Nguyễn Hữu Đức cho rằng, ĐHQGHN cần phát huy tính tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính và cơ chế chính sách trong bối cảnh nền giáo dục đại học nước nhà đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng dạy...

GS. Nguyễn Hữu Đức cũng đề nghị cần đánh giá về các tiêu chí kiểm định chất lượng, đặc biệt, chiến lược phát triển và các chỉ số KPIs cũng cần tính toán theo hướng tạo sự đột phá.

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua của ĐHQGHN. Trong năm 2023, ĐHQGHN đã lồng ghép nhiều hoạt động thường niên với chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, trở thành chuỗi sự kiện giúp khơi dậy tinh thần tự hào,

gắn kết giữa các đơn vị, xây dựng văn hóa gắn kết vì mục tiêu chung của ĐHQGHN.

"Năm 2023, ĐHQGHN đã thu hút được nhiều nhà khoa học xuất sắc về công tác tại ĐHQGHN, điều đó thể hiện ĐHQGHN là một môi trường làm việc tốt, đã xây dựng được văn hóa chất lượng" - Giám đốc Lê Quân khẳng định.

Năm 2024, kế thừa truyền thống 117 năm Đại học Đông Dương và tiếp nối thành tựu 30 năm qua, ĐHQGHN sẽ phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết để vươn lên trên bản đồ các đại học hàng đầu châu Á và thế giới, thực hiện thành công nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao phó, trong đó tập trung vào một số mục tiêu sau:

Một là, xây dựng Khu Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc thông minh, hiện đại, bền

vững, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các doanh nghiệp, trong đó chú trọng đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, phát triển.

Hai là, thu hút nhân tài với cơ chế linh hoạt và hiệu quả theo phương châm kiến tạo môi trường để các nhà khoa học xuất sắc phát huy tối đa năng lực chuyên môn, hướng tới những công trình có chất lượng, có giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu giáo dục và đào tạo sinh viên toàn diện - giỏi về chuyên môn, có năng lực hội nhập, am hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc và đặc biệt là nâng cao thể lực, thể chất; Triển khai chính sách phát triển các ngành khoa học cơ bản một cách bền vững song song với nâng cao quy mô khối ngành kỹ thuật - công nghệ, sáng tạo, nghệ thuật gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; Đẩy mạnh đào tạo trực tuyến và chuyển đổi số trong quản lý đào tạo; Đổi mới chương trình đào tạo tài năng từ bậc trung học phổ thông tới tiến sĩ.

Bốn là, phát huy thế mạnh hợp tác với các tỉnh Tây Bắc song song với đẩy mạnh hoạt động hợp tác gắn với các tỉnh duyên hải nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực ven biển; gắn kết mạnh mẽ hơn với nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn các vùng kinh tế trọng điểm. ĐHQGHN sẽ trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo ĐHQGHN đã trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.